

อีกพล.



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
เลขรับ..... ๕๓๙๐  
วันที่..... ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

ที่ ศธ 0506(3) / ๑1508

**ฝ่ายวิชาการ**  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
เลขรับ..... 2025  
วันที่ 10 มิ.ย. 2560  
เวลา 9.59 น.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400

กองวิเทศสัมพันธ์และการประชุม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
เลขรับ ๘๗๐  
วันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๐

28 กันยายน 2560

เรื่อง ขอส่งประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา จำนวน 1 แผ่น  
2. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 1 ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดส่งประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอส่งประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2 มาเพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

เรียน อธิการบดี

ขอแสดงความนับถือ

รศ. วิมลรัตน์ วัฒนศิริ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ขอเรียนขอทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

โทร 0-2610-5374, 0-2610-5452-3

โทรสาร 0-2354-5530, 0-2354-5491

(รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ จัญรัส)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด

เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดในทุกระดับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพพระยะสั้น และตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานดังกล่าวที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาประกาศกำหนด มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับรวมทั้งการฝึกอบรมวิชาชีพพระยะสั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๑ (๑) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และโดยมติของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ดังต่อไปนี้

๑. ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๓. ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ในการประเมินคุณภาพภายในสถาบันโดยหน่วยงานต้นสังกัด ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ทั้งนี้ ให้ใช้กับหน่วยงานต้นสังกัดและสถาบัน สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และการฝึกอบรมวิชาชีพพระยะสั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจรรยา ชูลาภ)

ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด  
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด

## หลักเกณฑ์

๑. ให้องค์กรต้นสังกัดจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาของสถาบัน สถานศึกษา เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งให้สถาบัน สถานศึกษาทราบ รวมทั้งให้เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน

๒. ให้องค์กรต้นสังกัด ดำเนินการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาของสถาบัน สถานศึกษา ในสังกัด ดังนี้

๒.๑ ประเมินสถาบันที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการตาม มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และตามหลักเกณฑ์และ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ ปริญญาที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาประกาศกำหนด

๒.๒ ประเมินสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ประกาศกำหนด

๒.๓ ประเมินสถานศึกษาที่จัดการฝึกอบรมวิชาชีพพระยาศรี ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสำหรับการ ฝึกอบรมวิชาชีพพระยาศรีที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสำหรับการฝึกอบรมวิชาชีพพระยาศรี ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาประกาศกำหนด

๓. การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด มีระดับคุณภาพ ๕ ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง และต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๔. ให้องค์กรต้นสังกัดแต่งตั้งบุคคลจาก “ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด” ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาเป็น “คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด” มีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถาบัน สถานศึกษาในสภาพจริงที่สถาบัน สถานศึกษาและสถานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากการดำเนินการนับตั้งแต่ปีการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดครั้งล่าสุดท้ายจนถึงปัจจุบัน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกตสภาพจริง การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ของตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดความสำเร็จต่างๆ และพิจารณาระดับคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด ระบุจุดเด่นจุดที่ควร พัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และจัดทำรายงานผลการประเมินเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด

๕. ในการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ถ้าตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัด ความสำเร็จโดยอยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” หรือ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” หน่วยงานต้นสังกัด ต้องวิเคราะห์สาเหตุให้ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมกับสถาบัน สถานศึกษา พัฒนาเพื่อให้อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้” ขึ้นไป โดยให้มีการประเมินซ้ำตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัด

ความสำเร็จนั้นในปีถัดไป ส่วนตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดความสำเร็จใดที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้” หรือ “ดี” หน่วยงานต้นสังกัดและสถาบัน สถานศึกษา จะต้องพัฒนาสู่ระดับคุณภาพ “ดีมาก” ต่อไป

๖. ให้องค์กรต้นสังกัดพิจารณาส่งเสริม สนับสนุนและร่วมกับสถาบัน สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดของทุกตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดความสำเร็จในระดับคุณภาพ “ดี” หรือ “ดีมาก” เข้ารับการประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติต่อไป

### แนวปฏิบัติ

๑. ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดในทุกระดับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นและตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานดังกล่าว ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาประกาศกำหนด โดยหลักสูตรการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรประกอบด้วย วัตถุประสงค์ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรม หัวข้อในการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม การวัดผล เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสำหรับผู้ทำหน้าที่วิทยากร

๒. ให้อำนาจคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรมเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา กำหนด และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทราบ และอนุมัติผลการตัดสินและประกาศขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด

๓. ให้องค์กรต้นสังกัดประกาศรายชื่อสถาบัน สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดในปีการศึกษานั้น และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับสถาบัน สถานศึกษาแต่ละแห่ง จำนวน ๓ - ๕ คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดและภารกิจของสถาบัน สถานศึกษา จากทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ในกรณีที่แต่งตั้งบุคคลจากหน่วยงานสังกัดอื่น จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดของบุคคลนั้นก่อน โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย

๔. ให้องค์กรต้นสังกัดกำหนดให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ดำเนินการประเมินสถาบัน สถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นระยะเวลา ๑ - ๓ วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดและภารกิจของสถาบัน สถานศึกษา

๕. ให้องค์กรต้นสังกัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดก่อนการเข้าประเมิน เพื่อชี้แจงนโยบาย วัตถุประสงค์ แนวทางการประเมิน การจัดทำรายงานผลการประเมิน การส่งรายงานผลการประเมินให้หน่วยงานต้นสังกัด ฯลฯ

๖. ให้องค์กรต้นสังกัด พิจารณาผลจากรายงานผลการประเมินของสถาบัน สถานศึกษาแต่ละแห่ง และกำหนดแนวทางการพัฒนา หรือการส่งเสริมสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินเพื่อการรับรองในระดับนานาชาติ เพื่อใช้ในการกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริมสนับสนุน และสรุปผลเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาในแต่ละปีการศึกษา